

## PHẬT PHÁP ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI TÔI





Kiến trúc sư, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải: **Phật pháp định hướng đời tôi**

Tác giả: **An Tâm Quang** thực hiện

Kiến trúc sư Lê Viết Hải đã có cuộc trao đổi chân tình về câu chuyện doanh nghiệp và Phật pháp. Tạp chí Nghiên cứu Phật học trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trò chuyện.

**Nhà báo An Tâm Quang:** Phật pháp giúp chúng ta thấu hiểu ý nghĩa đời sống và thích ứng với nhân sinh. Anh là Phật tử, sáng lập, điều hành doanh nghiệp hơn 35 năm qua, anh có kinh nghiệm và chia sẻ gì từ việc anh đã đến với Phật pháp ra sao?





**Kiến trúc sư Lê Viết Hải:** Hòa thượng Thích Đôn Hậu là người Thầy đầu tiên của tôi về Phật pháp. Ba mẹ tôi và tôi đều quy y với Thầy. Chùa Thiên Mục ở Huế là ngôi chùa đầu tiên từ tuổi thơ tôi đã gắn bó. Cả gia đình tôi đều tự nhiên thấm đẫm tinh thần Phật pháp. Tôi luôn xem Phật pháp là cách sống và là kim chỉ nam để định hướng cuộc đời tôi, gia đình tôi.

Hiểu quy luật để hành động cho đúng, cho phải đạo. Đạo Phật dạy cho người ta cách sống bình an, hòa thuận, an nhiên. Biết nhẫn nhịn, chia sẻ, yêu thương. Văn phòng kiến trúc đầu tiên tôi thành lập từ năm 1987 với tên gọi Hòa Bình là hàm ý nghĩa đó. Tôi đã dựa vào Phật pháp để xây dựng Tuyên ngôn giá trị của doanh nghiệp. Đó là nỗ lực để đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội.

**Nhà báo An Tâm Quang:** Tinh thần cốt lõi nào của Phật pháp được anh đưa vào công cuộc vận hành doanh nghiệp?

**Kiến trúc sư Lê Viết Hải:** Phải hiểu phương pháp thực hành Bát chính đạo: Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm và chính định. Nhận

thức đúng về luật Nhân Quả. Đi theo con đường Chân Thiện Mỹ. Thực hành Bi Trí Dũng. Khắc chế Tham Sân Si. Hiểu đúng về sự vô thường. Hiểu được thế nào là giữ giới, ý nghĩa và giá trị việc giữ giới của người làm doanh nghiệp. Văn hóa Hòa Bình thấm đẫm tinh thần Phật pháp...

**Nhà báo An Tâm Quang:** Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện sâu lắng này. Chúc anh cùng gia đình, doanh nghiệp luôn bình an, thành tựu và hạnh phúc.

Tác giả: **An Tâm Quang** thực hiện